
 

141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 277  —  250. mál.

Fyrirspurn
til mennta- og menningarmálaráðherra um rekstur framhaldsskóla.

Frá Eygló Harðardóttur.

Hver er afstaða ráðherra til þess að sveitarfélög taki við rekstri framhaldsskóla og hvernig
hefur ráðuneytið brugðist við umleitunum þess efnis?


